
 

126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 682  —  421. mál.

Fyrirspurn

til landbúnaðarráðherra um innflutning hvalaafurða.

Frá Svanfríði Jónasdóttur.

1. Hefur verið leitað eftir því að fá að flytja inn hvalaafurðir frá Noregi eftir að þar var
ákveðið að leyfa útflutning?

2. Er vilji fyrir því hjá stjórnvöldum að heimila slíkan innflutning?

Prentað upp.


